

Nhà máy kính KXG giá 21,52 kính trong suốt SGP, kính an toàn siêu rõ ràng với lớp xen kẽ SGP



Đôi điều về kính an toàn và kính dán nhiều lớp SGP:

Kính cường lực và kính nhiều lớp được gọi là kính an toàn, nhưng kính nhiều lớp có độ an toàn cao hơn kính cường lực, vì khi vỡ, kính cường lực sẽ bị phân tán và kính dán sẽ dính trên lớp xen kẽ.

Có rất nhiều loại kính nhiều lớp, chẳng hạn như kính nhiều lớp PVB, kính nhiều lớp EVA và kính nhiều lớp SGP. Một vật liệu mà bạn cần xem xét khi chọn lớp phủ kính là lớp xen kẽ SGP.

Lớp phủ ionoplast màng SGP giúp tạo ra kính nhiều lớp nhẹ hơn, an toàn hơn đang mở ra các mức hiệu suất mới. Lớp phủ SGP mạnh hơn năm lần và cứng hơn tới 100 lần so với vật liệu cán thông thường. Với loại sức mạnh này, lớp phủ SGP giúp tạo ra kính nhiều lớp mạnh hơn, bảo vệ chống bão, va đập và các vụ nổ mạnh.

Lớp phủ SGP được sử dụng trong kính nhiều lớp để giúp các kiến trúc sư và nhà sản xuất hệ thống xây dựng bằng kính đáp ứng nhu cầu xã hội về bảo mật, tiết kiệm năng lượng, an toàn và bảo trì dễ dàng. Nó giúp các nhà xây dựng làm được nhiều hơn với ít hơn, tạo ra các không gian mới sáng tạo, đồng thời cung cấp sự bảo vệ tốt hơn cho cư dân tòa nhà.



Ưu điểm kính dán SGP

- Độ bền cao: Kính nhiều lớp có lớp phủ SGP mạnh hơn năm lần và cứng hơn tới 100 lần so với vật liệu cán thông thường như lớp xen kẽ PVB.
- Độ an toàn cao: Kính dán cường lực SGP vẫn giữ được đặc tính của nó và duy trì một rào cản còn lại, ngay cả sau khi kính vỡ, nó vẫn đứng, không rơi xuống.
- Khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời: Kính dán cường lực SGP có thể chống lại thời tiết khắc nghiệt như bão, bão và lốc xoáy.
- Độ rõ nét vượt trội: Chỉ số màu vàng nhỏ hơn 1,5, thậm chí sau nhiều năm phục vụ, lớp phủ SentryGlas® có thể mang lại vẻ đẹp vượt trội, lâu dài cho kính nhiều lớp, đây là một lựa chọn lý tưởng cho các loại kính cường lực thấp.
- Tạo cảm giác thẩm mỹ: SGP mỏng hơn và nhẹ hơn PVB, và kính nhiều lớp SGP không cần phải đóng khung, do đó, nó dễ dàng được cài đặt và làm cho kiến trúc hấp dẫn hơn.



Thông số kỹ thuật kính dán SGP cực rõ ràng 11,52:

Kính dán nhiều lớp SGP 11,52 là hai tấm 5 kính siêu trong suốt mm được liên kết với nhau bằng 2 lớp phủ (1,52 mm) để tạo ra kết quả mong muốn.

Lợi ích của kính nhiều lớp rất phong phú. Thay đổi từ cường độ và độ an toàn dưới tác động, thông qua các màu kính tùy chỉnh, kết hợp tùy chỉnh và độ dày, như đề cập dưới đây:

Kích thước: Max 3000 * 5000 mm, Mini 300 * 300 mm, mọi kích thước tùy chỉnh đều có thể được sản xuất.

Độ dày: chất nền thủy tinh có thể là 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, v.v.

Độ dày SGP 0,89 mm, 1,52 mm, 2,28 mm, v.v.

Loại kính: Kính nổi không màu, kính nổi cực thấp bằng sắt, kính cường lực thấp, kính khắc axit, kính in màn hình, v.v.



Cách sử dụng kính nhiều lớp SGP:

Kính nhiều lớp SGP để mang lại vẻ đẹp vượt trội, bền vững cho kính nhiều lớp cho dù ứng dụng - từ sàn và cầu thang đến đường ray ban công và tán kính được hỗ trợ tối thiểu. Kính dán nhiều lớp có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng kính nhiều lớp bao gồm:



Sàn kính / cầu thang.

Pr iso ns.

Vỏ động vật.

Cửa sổ, cửa ra vào và cửa sổ chống bão.

Cửa sổ chống bom nổ, cửa ra vào và mặt tiền.

Tối thiểu được hỗ trợ và lan can mở, mặt tiền và tán.

Lan can / đấu kiếm.

Co mm thương mại / dân cư kính trong khu vực dễ bị lốc xoáy.

Kính an ninh / chống đạn.

Kết cấu sàn kính, cầu thang, lối đi và cầu đi bộ và nhiều hơn nữa.

